

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày 05 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và công tác phòng chống dịch bệnh tại xã Hoàng Trường ngày 02/7/2021

Kính gửi: - UBND huyện Hoàng Hóa.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện.
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoàng Hóa.

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, UBND xã Hoàng Trường đã nhận được báo cáo của hộ ông; Lê Văn Do, 02 con bò và hộ ông; Lê Văn Chinh có 02 con bò cùng ở Thôn Đại Trường có biểu hiện mắc bệnh. UBND xã Hoàng Trường báo cáo với phòng Nông nghiệp huyện và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; về kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm đối với 4 con bò của hộ gia đình ông; Lê Văn Do và hộ ông; Lê Văn Chinh, Thôn Đại Trường.

Đến ngày 08 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Hoàng Hóa đã công bố xã Hoàng Trường có dịch Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, UBND xã Hoàng Trường đã tổ chức bao vây, khống chế dịch, hướng dẫn cho nhân dân cách chăm sóc, phòng chống dịch cho đàn trâu, bò. Đồng thời chỉ đạo cho cán bộ thú y điều trị theo dõi đàn bò bị bệnh thường xuyên, tăng cường lực lượng lưu động tại các điểm giao thông ra vào xã để kiểm soát việc vận chuyển bò từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong địa bàn xã và phun hóa chất tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ có trâu bò bị bệnh và khu vực lân cận.

Số bò mắc bệnh viêm da nổi cục có 19 con bò và bê, của 17 hộ thuộc 3 thôn là: Thôn Đại Trường, Thôn 1, Thôn Văn Phong, có 01 con mắc bệnh chết, đã tiêu hủy của hộ bà Lê Thị Chinh, Thôn Đại Trường, trọng lượng 622 Kg.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, UBND xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc làm tốt công tác tuyên truyền về cách phòng chống dịch phân công cán bộ chỉ đạo phụ trách các thôn xóm, nắm tình hình của đơn vị mình phụ trách, tình hình chăn nuôi của các hộ, kịp thời báo cáo khi phát hiện có trâu, bò bị bệnh. Đồng thời cấp phát hóa chất đến các hộ chăn nuôi để các hộ chủ động phun hóa chất tiêu độc khử trùng thường xuyên. Khuyến cáo người dân mua vôi bột rải xung quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi, không cho người không phận sự vào khu vực chăn nuôi để hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Đến ngày 17 tháng 5 năm 2021 là ngày cuối cùng tại thôn 1, hộ Ông Bà, Trương Văn Quyền, Lê Thị Hẹ có 01 con bò đang chữa 5 tháng bị bệnh và từ ngày 18 Tháng 5 năm 2021 đến nay; trên địa bàn xã không phát sinh thêm hộ nào nữa.

Trong các lần phát sinh dịch bệnh tại xã, UBND xã đều báo cáo với cơ quan chức năng như: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn về cùng với địa phương theo dõi.

Vậy UBND xã Hoàng Trường báo cáo UBND huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cùng các ngành chức năng kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò của xã Hoàng Trường, công bố hết dịch để địa phương sớm ổn định tình hình chăn nuôi và phát triển kinh tế./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- TT ĐU, HĐND, UBND(B/c);
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phạm Thảo